



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 85 /BC-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá VI

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 15/TB-UBND ngày 15/5/2019 về kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá VI, UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và các kiến nghị gửi đến các kỳ họp trước đây còn tồn đọng như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đánh giá tình hình, nguyên nhân và diễn biến các kiến nghị của cử tri

Trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá VI, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển đến UBND tỉnh 121 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên 10 lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Các kiến nghị chủ yếu liên quan đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp, quy hoạch và phát triển đô thị, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, chế độ chính sách và bảo hiểm y tế, an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, điện sinh hoạt,... Trong đó, có nhiều kiến nghị liên quan đến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đang được UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương thực hiện.

Hầu hết kiến nghị của cử tri đều rõ ràng, đầy đủ thông tin, thuận lợi cho việc chỉ đạo giải quyết và trả lời. Một số kiến nghị đã trả lời nhiều lần (do vướng mắc chưa thể giải quyết được ngay) nhưng chưa được thông tin hoặc thông tin chưa đầy đủ nên cử tri tiếp tục kiến nghị, dẫn đến hiểu lầm là chưa được quan tâm hoặc giải quyết chưa thoả đáng (Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân, nâng mức hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh người dân tộc, tình trạng giết mổ gia súc ngay trong khu dân cư làm ô nhiễm môi trường, triển khai kế hoạch di chuyển nhà tang lễ ra khỏi trung tâm thành phố, Dự án xây dựng bờ kè Tây Hải, Dự án khu dân cư Nam Vĩnh Hải, triển khai làm đường Phú Xương theo quy hoạch và bỏ dải phân cách tại điểm nối giữa đường Phú Xương và đường 2/4,...).

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải quyết các kiến nghị của cử tri

Đối với các kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp qua các đợt tiếp xúc cử tri chuyển cho UBND tỉnh giải quyết (tại Báo cáo số 78/BC-HĐND ngày 12/11/2018, Báo cáo số 79/BC-HĐND ngày 12/11/2018 và Công văn số 366/HĐND ngày 14/11/2018) đã được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành,

địa phương tiếp thu, tích cực, chủ động giải quyết. Trên cơ sở đó đã thông tin, giải trình, trả lời cụ thể với cử tri. Kiến nghị chưa thể giải quyết được ngay đều có kế hoạch, lộ trình giải quyết và được quan tâm, theo dõi thường xuyên, định kỳ hàng quý phải báo cáo cập nhật tiến độ giải quyết cho UBND tỉnh cho đến khi giải quyết xong. Một số kiến nghị chưa xác định được lộ trình giải quyết vì phụ thuộc vào tiến độ giải quyết của các Bộ, ngành Trung ương) hoặc khả năng kinh phí của địa phương.

Đối với các buổi tiếp xúc cử tri có đại biểu HĐND tỉnh là lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đại biểu đã thông tin, kịp thời giải đáp các kiến nghị của cử tri vừa phản ánh trong phạm vi thẩm quyền. Việc giải trình thông tin, trả lời trực tiếp tạo thuận lợi cho cử tri nắm bắt tình hình để không kiến nghị nhiều lần. Các vấn đề chưa được giải quyết ngay tại buổi tiếp xúc, sau đó đều được cụ thể hoá trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương.

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

1. Đối với các kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 7

a) Về kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan giải trình, cung cấp thông tin và trả lời đến cử tri

Theo tổng hợp tại Báo cáo số 78/BC-HĐND ngày 12/11/2018, Báo cáo số 79/BC-HĐND ngày 12/11/2018 và Công văn số 366/HĐND ngày 14/11/2018 của HĐND tỉnh, có 121 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá VI liên quan đến thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và một số kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp huyện.

Trên cơ sở tiến độ, kết quả giải quyết, UBND tỉnh đã trả lời toàn bộ 121/121 ý kiến, kiến nghị nêu trên tại Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 30/11/2018.

Trong 121 kiến nghị nêu trên, có 11 kiến nghị đã giải quyết trước đó hoặc không cần giải quyết nhưng cử tri chưa có đầy đủ thông tin nên UBND tỉnh đã giải trình lại cho cử tri được rõ.

b) Về kiến nghị của cử tri đã được giải quyết xong

Tại thời điểm báo cáo HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 7 (tháng 11/2018), có 50 kiến nghị đã được giải quyết xong, còn 71 kiến nghị đang giải quyết, chưa có kết quả cuối cùng. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết. Đến nay, tiếp tục giải quyết xong 41/71 kiến nghị, còn lại 30 kiến nghị.

Như vậy, đến nay đã có 91/121 ý kiến, kiến nghị được giải quyết hoặc thông tin lại cho cử tri được rõ (đạt tỷ lệ 75,2%).

Trong 91 kiến nghị đã giải quyết xong, có 05 kiến nghị được giải quyết dưới hình thức sửa đổi, bổ sung một số chính sách thuộc thẩm quyền, 86 kiến nghị được giải quyết dưới hình thức kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh.

c) Về kiến nghị cử tri đang được giải quyết

Đối với 30 kiến nghị còn lại đang giải quyết (tỷ lệ 24,8%), UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, báo cáo tiến độ định kỳ hàng quý cho đến khi kiến nghị được giải quyết xong.

Các kiến nghị trên chưa thể giải quyết xong tại thời điểm hiện nay là do:

- Không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, chờ kết quả giải quyết từ Bộ, ngành Trung ương. Cụ thể như: Dự án kênh xả lũ Hồ Am Chúa và Dự án kè Tây Hải đang chờ kinh phí Trung ương cấp, khai thông cống thoát nước dọc Quốc lộ 1A và triển khai hệ thống thoát nước mưa trên Đại lộ Hùng Vương (Cam Ranh) phụ thuộc vào tiến độ thực hiện của Bộ Giao thông vận tải, Dự án hồ chứa nước Trảng Trung, đầu tư xây dựng Hồ Chà Rang chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch, Dự án nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền chờ các Bộ, ngành Trung ương bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Kiến nghị thuộc vấn đề phức tạp cần có thời gian thực hiện, chẳng hạn như việc triển khai các dự án đầu tư (Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, Nhà máy đóng tàu Cam Ranh, dự án chung cư Trimet, kè bờ biển Đại Lãnh, Khách sạn Vavisal,...), giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất giữa các hộ dân (113 hộ) với Công ty Cổ phần trang trại được liệu Liên Sơn và Công ty TNHH MTV Trầm Hương, tình trạng giết mổ gia súc ngay trong khu dân cư, di chuyển nhà tang lễ ra khỏi trung tâm thành phố Nha Trang, Dự án hồ chứa nước Đắc Lộc,...

- Khó khăn về kinh phí, chưa thể triển khai ngay, như: Xây dựng đường Phú Xương (thành phố Nha Trang), Dự án Hồ chứa nước Tà Lua, thi công hệ thống kênh mương Hồ chứa nước Tà Rục, nạo vét lòng hồ Láng Nhót, đầu tư xây dựng mới Cầu Huyện từ Vạn Giã đi Vạn Thắng, đầu tư một cầu bắt qua sông Cái (thị xã Ninh Hòa), đầu tư vỉa hè trên Đại lộ Hùng Vương và Quốc lộ 1A, đầu tư hệ thống thu gom nước thải cấp 2, cấp 3 đầu nối từ hộ gia đình vào hệ thống tuyến chính của dự án ADB đầu tư,...

- Thiếu sự hợp tác của một bộ phận cử tri, nhất là các kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, giải toả. Trong khi một bộ phận cử tri mong muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện thì một bộ phận khác thì lại không hợp tác (Dự án Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất giữa các hộ dân ở Khánh Vĩnh,...).

2. Về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp trước đây còn tồn đọng

a) Kiến nghị còn tồn đọng của kỳ họp 3

Đối với 04 kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 còn tồn đọng đã được UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết. Mặc dù vậy, đến nay vẫn còn vướng mắc là do phụ thuộc bố trí vốn đầu tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nạo vét kênh mương Cầu Treo, triển khai Hồ chứa nước Đồng Điền) hoặc đang trình HĐND tỉnh để thông qua tại kỳ họp thứ 8 (nâng mức hỗ trợ cho

học sinh bán trú). Đối với kiến nghị nâng mức hỗ trợ cho bộ phận cấp dưỡng trong các trường tiểu học, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án hỗ trợ kinh phí cho nhân viên cấp dưỡng, bảo mẫu theo hình thức xã hội hoá.

b) Kiến nghị còn tồn đọng của kỳ họp 4

Hiện nay vẫn còn 04 kiến nghị chưa được giải quyết xong liên quan đến việc triển khai các dự án (Khách sạn Sasco, Khách sạn Vavisal, Khu đô thị Mỹ Gia, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2). Đây đều là những vấn đề phức tạp, chưa thể giải quyết dứt điểm ngay.

c) Kiến nghị còn tồn đọng của kỳ họp 5

Trong 05 kiến nghị còn tồn đọng, đã giải quyết dứt điểm 01 kiến nghị, còn lại 04 kiến nghị (trong đó có 02 kiến nghị trùng với kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 6).

d) Kiến nghị còn tồn đọng của kỳ họp 6

Trong 27 kiến nghị còn tồn đọng, đã giải quyết dứt điểm 16 kiến nghị, còn lại 11 kiến nghị. Trong đó có các kiến nghị đã tồn tại qua nhiều kỳ họp (Dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân, Dự án Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, dự án Khu du lịch Đại Lãnh, Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng, Dự án khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh,...).

Như vậy, đến nay qua các kỳ họp HĐND tỉnh vẫn còn 51 kiến nghị chưa được giải quyết xong (gồm 30 kiến nghị kỳ họp 7, 11 kiến nghị kỳ họp 6, 04 kiến nghị kỳ họp 5, 04 kiến nghị kỳ họp 4 và 04 kiến nghị kỳ họp 3, trong đó có một số kiến nghị trùng). UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, tập trung đề xuất giải quyết dứt điểm, định kỳ hàng quý báo cáo cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết (trước ngày cuối cùng của tháng cuối quý) cho đến khi kiến nghị được giải quyết xong.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

1. Những kết quả đạt được

Các kiến nghị của cử tri đều liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri cũng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Cử tri mong muốn tất cả kiến nghị phải được giải quyết ngay trong khi có những kiến nghị cần có nhiều thời gian thực hiện, kinh phí thực hiện hoặc phụ thuộc vào các cơ quan Trung ương. Trong đó, khó khăn đáng chú ý là khả năng ngân sách chưa thể đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho đầu tư phát triển để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Hầu hết các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan đều rất tích cực tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền theo thời hạn UBND tỉnh quy định; chất lượng trả lời các kiến nghị của cử tri đã có nhiều chuyển biến.

Mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nhưng vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị trong nội dung tham mưu báo cáo trả lời cử tri chưa xác định rõ các giải pháp và lộ trình giải quyết kiến nghị; nội dung trả lời chưa đầy đủ theo yêu cầu, không đúng trọng tâm kiến nghị hoặc trả lời với vai trò, vị trí của đơn vị, không ở vai trò, vị trí của UBND tỉnh. Việc theo dõi tiến độ đối với các kiến nghị đang giải quyết ở một số cơ quan chưa chủ động, chưa có sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.

4. Kiến nghị

Thời hạn UBND tỉnh trả lời cử tri thường quá gấp trong khi số lượng kiến nghị nhiều (thường trên 100 kiến nghị mỗi kỳ họp). Để đảm bảo chất lượng giải quyết và nội dung trả lời (trước hết đối với kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, khai mạc ngày 28/6/2019 nhưng đến nay UBND tỉnh chưa nhận được nội dung kiến nghị để chỉ đạo giải quyết), kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh cho UBND tỉnh báo cáo trả lời cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh hoặc chỉ trả lời trước kỳ họp đối với những kiến nghị nhiều cử tri quan tâm.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá VI và các kỳ họp trước đây.

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, MN, TL, HP. 20



Lê Đức Vinh